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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
สมัยวิสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันที ่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๖ 
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย  พุทธรรม  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางถาวร  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายปัญญา  โมราราช  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นางศรสีวาท  หินอ่อน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายประยุทธ  สาลีศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสำเริง  สัตถาผล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.  นายประสพ  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
-  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดำเนิน  สอนไชยา ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสันติ  สุริยะโรจน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิชัย  ศรีโคตร  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท ์ ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายมนตรี  ขันละ  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสะอาด  ภู่นารถ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นายปรดีา  เจริญชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐.  นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑.  นางสาวสราพร  ปัจสา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๒.  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๓.  นางสาวอุไร  อาษาสร้อย ตำแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๔.  นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๑๕.  นางบานเรอืง  รม่เกษ ตำแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ 
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๑๖.  นางสาวธัญพร  เหลือหลาย ตำแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
๑๗.  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
-  ไม่มี 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม           เมื่อทีป่ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ทำพิธีเปิด
เลขานุการสภาเทศบาล          การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามญั  สมัยที่หนึ่ง  ประจำป ี 

พ.ศ. ๒๕๖๖   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๖    

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-    ไมมี่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

๔.๑  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามทีส่ภาเทศบาลได้ขออนุมัติเปิดประชุม

สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖  โดยนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร ได้ประกาศเรยีกประชุมฯ และได้นัดประชุมใน
วันนี้ สืบเนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซ่ึง
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๗๕ ล้าน ณ ปัจจุบัน รบัจรงิ ๗๓ ล้าน  คาดว่า
น่าจะเป็นไปตามประมาณการที่เทศบาลได้ตั้งไว้  และมีรายจ่ายจริง ๖๕ ล้าน  
จึงพอมีเงินเหลือจ่ายในแต่ละส่วนงาน/กองต่างๆ ที่จะนำมาบริหารจัดการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอยู่ประมาณห้าล้านเศษ ท่าน
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นายกฯ คณะผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ซ่ึงอยู่ในค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีทีจ่ะโอนงบประมาณไปต้ัง
จา่ยเป็นรายการใหมน่ั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ ได้กำหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ทีท่ำ
ใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” ทั้ง ๑๑ โครงการ ทีจ่ะนำเสนอต่อสภาฯ 
นี้ อยู่ในหมวดงบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งปลูกสรา้ง จงึขออนุญาตนำ
เรยีนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 
๑) งบกลาง     คงเหลือ    1,566,500.00 บาท 
๒) สำนักปลัดเทศบาล      คงเหลือ       500,500.00 บาท 
๓) กองคลัง     คงเหลือ       841,500.00 บาท 
๔) กองการศึกษา       คงเหลือ       500,000.00 บาท 
๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   คงเหลือ       780,700.00 บาท 
๖) กองสวัสดิการสังคม    คงเหลือ       439,300.00 บาท 
๗) กองช่าง     คงเหลือ       500,000.00 บาท  
  งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น        5,128,500.00 บาท 
โดยมีรายการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  ดังนี้ 
๔.๑.๑ จัดซื้อรถพยาบาลฉกุเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม ่
         ต่ำกว่า 2,400 ซซีี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  
         กิโลวัตต์ จำนวน 1 คนั  เป็นเงิน 1,220,000 บาท 
๔.๑.๒ จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล   
         จำนวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 24,000 บาท  เป็นเงิน 48,000 บาท 
๔.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้านปลาโหล   
         บ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000 บาท 
๔.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
         สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13   
         งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 
๔.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ 7   
         ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)    งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 
๔.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน 
         หนองท่ม  หมูท่ี ่12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง สิงห์ทองชัย    
         ไปหน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  ช่วงที่ 2  สายหน้าสวนนายทวี  
         ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง  งบประมาณ  
         ที่ตั้งไว้  500,000  บาท 
๔.๑.๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สาย 
         หน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่  
         หมู่ที่ 5  งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 
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๔.๑.๘ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล 
         หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล 
         ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณท่ีตั้งไว้ 500,000 บาท 
๔.๑.๙ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์   
         หมูท่ี ่11  สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณทีต้ั่งไว้   
         200,000  บาท 
๔.๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์  
          หมู่ที ่11 สายแยกสวนนายยุทธชัย หศักรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์  
          ผวิบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  งบประมาณ 
          ที่ตั้งไว้  150,000  บาท 
๔.๑.๑๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงัเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
          บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 10  ไปบ้านดอนยานาง  หมู่ที่ 3  สาย 
          หน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามุละ   
          งบประมาณท่ีตั้งไว้   350,000  บาท 
รวมทัง้ ๑๑ รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๖๘,๐๐๐ บาท  ซ่ึง
ท่านผู้บริหารจะได้นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ  ครับ  เชิญท่านผู้บรหิารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

๔.๑.๑  จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่   
ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 1,220,000 บาท 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้นำเรียนแล้วว่าเทศบาลมี

เงินเหลือจ่ายของแตล่ะส่วนงาน  จึงต้องการทีจ่ะนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่าย เพ่ือ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป  สำหรับการขออนุมัติเพ่ือจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตำ่กว่า 2,400 ซซีี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน      
เป็นเงิน 1,220,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้  
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบบุคลากร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
    – ประเภท  เงินเดือนข้าราชการฯ 
    ต้ังไว้         2,135,900.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 254,443.94  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 254,000.00  บาท 
    คงเหลือ         443.94  บาท 
    – ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง 
    ต้ังไว้  114,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   33,790.32  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   33,000.00  บาท 



 ๕ 

    คงเหลือ         790.32  บาท 
    - ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    ต้ังไว้  420,900.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   26,460.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   26,000.00  บาท 
    คงเหลือ         460.00  บาท 
๒) งบดำเนินงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    – ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    ต้ังไว้    55,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   51,500.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   51,500.00  บาท 
    คงเหลือ             0.00  บาท 
    - ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
    ตั้งไว้  850,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 142,155.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 107,300.00  บาท 
    คงเหลือ    34,855.00  บาท 
    - ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ  
     (ค่าเดินทางไปราชการ) 

       ต้ังไว้    50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   22,260.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   22,000.00  บาท 
    คงเหลือ         260.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าบำรงุรกัษาและซ่อมแซม 
    ต้ังไว้  100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   58,995.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   58,000.00  บาท 
    คงเหลือ         995.00  บาท 
    - ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    ตั้งไว้    60,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   38,307.70  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   38,000.00  บาท 
    คงเหลือ         307.70  บาท 
    - ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    ตั้งไว้  110,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   33,200.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   33,200.00  บาท 
    คงเหลือ    0.00  บาท 
    - ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
    ต้ังไว้    10,000.00  บาท 



 ๖ 

    คงเหลือก่อนโอน   10,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   10,000.00  บาท 
    คงเหลือ    0.00  บาท 
    - ประเภท  วัสดุอ่ืน 
    ตั้งไว้    30,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   30,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   30,000.00  บาท 
    คงเหลือ    0.00  บาท 
    - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการฯ 
     (โครงการทำหมันสุนัขและแมว) 
    ต้ังไว้    25,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   25,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   25,000.00  บาท 
    คงเหลือ    0.00  บาท 
๓) งบลงทุน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
    - ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    ตั้งไว้    50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   50,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   50,000.00  บาท 
    คงเหลือ    0.00  บาท 
๔) งบบุคลาการ (กองสวัสดิการสังคม) 
    - ประเภท เงินเดือนข้าราชการฯ 
    ตั้งไว้         1,742,700.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 482,040.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 482,000.00  บาท 
    คงเหลือ           40.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ   1,220,000.00  บาท 
เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองสาธารณสุขฯ) - ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉนิ (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 
2,400 ซีซ ีหรอืกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน  
1 คัน  เป็นเงิน 1,220,000 บาท  
- เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉนิ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า   
  2,400 ซซีี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกวา่ 110 กิโลวัตต์  ราคา  
  1,220,000 บาท   โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
   ๑) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
   ๒) มีประตดู้านหลัง ปิด - เปิด สํำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
   ๓) มีตู้เก็บ ท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ท่ีแขวนน้ำเกลือ 
   ๔) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนท่ีจํำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน  



 ๗ 

       เป็นระเบียบและมคีวามปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากท่ี  
       จัดเก็บ ในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 
   ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกํำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์  
       พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกํำหนด 
   ๖) เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 
   ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
        (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
       (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสํำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
       (๓) เคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
       (๔) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
       (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
       (๖) ชุดเฝือกดามแขน ขา  
       (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สํำหรับส่งท่อก๊าซ 
       (๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน 
       (๙) เก้าอ้ีเคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
       (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  
       (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ท่ียึดตรึงศีรษะ  
              (Head Immobilizer)  
       (๑๒) มีระบบติดตามและระบุตํำแหน่งรถยนต์ 
       (๑๓) มีอุปกรณ์และกระเป๋าสํำหรับเก็บอุปกรณต์ามมาตรฐาน BLS หรือ  
              PHTLS 
       (๑๔) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์  
              ชนิดปรับได้  
       (๑๕) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟ  
              กระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และ 
              นกหวีด 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2565 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  1,220,000.00 บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถาม 
ประธานสภาเทศบาล        มติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 
1 คัน  เป็นเงิน 1,220,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 



 ๘ 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 
1 คัน  เป็นเงิน 1,220,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ จัดซื้อรถพยาบาล 
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 
1,220,000 บาท 

๔.๑.๒  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  

สำหรับงานประมวลผล จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท     
เป็นเงิน  48,000  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบดำเนินงาน (กองคลัง)  
    – ประเภท  ค่าบำรงุรกัษาและซ่อมแซม 
    ต้ังไว้    50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   50,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   48,000.00  บาท 
    คงเหลือ      2,000.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ     48,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองคลัง)        - ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  2  
เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล   
  ราคา  24,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ  
   12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได 
   ในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ  
   Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz  



 ๙ 

   จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  
  หรือดีกวา ดังนี้ 
  ๑) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมี 
      ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก 
      ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
  ๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย 
      ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา    
   8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  
   1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  
   จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ  
   FHD (1920x1080) 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ  
   Bluetooth 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 256๖ 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  48,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ   เชิญท่านเชิดชัย  นาคะอินทร ์ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร พร้อมทัง้ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All 

In One จำนวน ๒ เครื่อง  เครือ่งเก่ามีอยู่แล้วแต ่Memory อาจจะเต็ม แต่
ซื้อในปีเดียว ๒ เครื่อง ถ้าจำเป็นมากควรซื้อ ๑ เครื่อง เพราะเครื่องเก่ามีอยู่
แล้ว ปีหน้าคอ่ยพิจารณาใหม่ ไม่ดหีรือครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้นำเรียนสอบถาม ใน 



 ๑๐ 

จำนวน ๒ เครื่องนี้ หนึ่งเครื่องนำไปใช้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
แผนที่ภาษี และอีกหนึ่งเครื่องนำไปใช้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง เพ่ือปฏิบัติงาน
การเงนิและบัญชีเพ่ือให้ทันสมัยรองรับระบบโปรแกรมที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งในส่วนของงานพัฒนารายได้ไม่สามารถใช้ทำงานในระบบแผนที่ภาษีได้
เนื่องจากต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะในการทำงานสูง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่
ใช้อยูไ่ม่สามารถอัพเกรดได้แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดซ้ือใหม่เพ่ือที่จะจัดเก็บ
ข้อมูลในส่วนของแผนทีภ่าษี นำเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบ  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้ว เพ่ือความสะดวกในการ   
ประธานสภาเทศบาล        ทำงาน เป็นสัดเป็นส่วน  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่ม ี ผมจะ

ถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  2  เครื่อง 
เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท 

๔.๑.๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกถนนบ้าน 
ปลาโหล บ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา งบประมาณที่ตั้งไว้  
500,000 บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย

แยกถนนบ้านปลาโหล บ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา งบประมาณทีต้ั่งไว้  
500,000 บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบบุคลากร (กองคลัง)  
    – ประเภท  เงินเดือนข้าราชการฯ 



 ๑๑ 

    ต้ังไว้         2,749,800.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 519,412.93  บาท 
    โอนลดครั้งนี้  500,000.00  บาท 
    คงเหลือ     19,412.93  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ    500,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกถนนบ้านปลาโหล บ้าน 
พังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายแยกถนนบ้านปลาโหลบ้านพังฮอ ไป                      
ถนนดอนเชียงสา ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 225.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ 34/2566  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 500,678.34 บาท  คิดเพียง  
500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่มี ผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้าน                      
ปลาโหลบ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา  งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้าน                      
ปลาโหลบ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา  งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง                      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้านปลาโหลบา้นพังฮอ  ไปถนน
ดอนเชียงสา  งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๑.๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  
งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 

 



 ๑๒ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บรหิารได้เสนอต่อทีป่ระชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโคกศาลา หมูท่ี ่๘ ไปบ้านพรสวรรค์ หมูท่ี ่๑๓  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 500,000 บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบกลาง   – ประเภท  เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
    ต้ังไว้       17,538,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 274,500.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 274,500.00  บาท 
    คงเหลือ      0.00  บาท 
    – ประเภท  เบี้ยยังชีพความพิการ  
    ต้ังไว้         5,059,200.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 340,400.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 225,500.00  บาท 
    คงเหลือ  114,900.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ   500,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้าน 
โคกศาลา หมู่ที่ ๘ ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณท่ีตั้งไว้  
500,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้าน 
โคกศาลา  หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบ ทต. ปลาโหล 
เลขที ่31/2566  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
500,678.34  บาท คิดเพียง  500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ี ผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมติั   
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเชื่อมระหว่าง 
หมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที ่8 ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13  
งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 



 ๑๓ 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่าง 
หมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13  
งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง                      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  
หมู่ที่ 8 ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13  งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๑.๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ 7  
ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)    งบประมาณทีต่ั้งไว้  500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บ้านผักตบ  หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
500,000 บาท  รายละเอียดการโฮนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบกลาง   – ประเภท  เบี้ยยังชีพความพิการ 
    ต้ังไว้        5,059,200.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 114,900.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้ 114,900.00  บาท 
    คงเหลือ      0.00  บาท 
    – ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
    ต้ังไว้           204,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   35,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   35,000.00  บาท 
    คงเหลือ      0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจา่ยตามข้อผูกพัน (ค่าครองชีพ 
     ผู้รับบำนาญ (ชคบ.)) 
    ต้ังไว้              97,896.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   97,896.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   97,000.00  บาท 
    คงเหลือ         896.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน (บำเหน็จ 
     บำนาญพนักงานครู) 



 ๑๔ 

    ต้ังไว้            142,104.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน  142,104.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้  142,000.00  บาท 
    คงเหลือ          104.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน (บำเหน็จ 
     ดำรงชีพพนักงานคร)ู 
    ต้ังไว้            177,630.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน  177,630.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้  111,100.00  บาท 
    คงเหลือ     66,530.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ   500,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที ่7  ไปบ้าน
ดงสวรรค์ (สร้างไข่)  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 500,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ไปบ้านดงสวรรค์ 
(สร้างไข่)  ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที ่32/2566  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  บาท   คิดเพียง  
500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น  

๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านผักตบ  
หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)   งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านผักตบ  
หมูท่ี่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)   งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี  

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
 



 ๑๕ 

อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง                      
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ไปบ้านดงสวรรค์  
(สร้างไข่)   งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๑.๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองท่ม  หมู่ที ่12   
ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้าน 
นายเสถียร อ่อนคำหล้า   
ช่วงที่ 2  สายหน้าสวนนายทวี ทัศมี  ไปหน้าสวนยางพารา 
นายชาญชัย  ลอดบุญหลง   
งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรยีง 
สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  ช่วงที่ 2  สายหน้าสวน
นายทวี ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 500,000  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบบุคลากร (กองการศึกษา)  
    – ประเภท  เงินวิทยฐานะ 
    ต้ังไว้            235,200.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    84,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    53,000.00  บาท 
    คงเหลือ     31,000.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    ต้ังไว้          1,030,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน  103,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้  103,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
2) งบดำเนินงาน (กองการศึกษา)  
    – ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ 
     ราชการฯ (เดินทางไปราชการ) 
    ต้ังไว้            100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    47,598.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    47,000.00  บาท 
    คงเหลือ          598.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุสำนักงาน 
    ต้ังไว้              50,000.00  บาท 



 ๑๖ 

    คงเหลือก่อนโอน    22,531.50  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    20,000.00  บาท 
    คงเหลือ       2,531.50  บาท 
    – ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    ต้ังไว้               70,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    70,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    70,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
     ราชการฯ (พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ) 
    ต้ังไว้               50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    50,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    50,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
     ราชการฯ (สนับสนุนสถานศึกษา(รายหัว)) 
    ต้ังไว้             204,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    80,886.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    80,000.00  บาท 
    คงเหลือ          886.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุก่อสรา้ง 
    ต้ังไว้               30,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    30,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    30,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
             ราชการฯ (โครงการภูไทรำลึก 6 เมษายน) 
    ต้ังไว้              80,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    47,740.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    47,000.00  บาท 
    คงเหลือ          740.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ    500,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  
12  ช่วงที ่1  สายหนา้บ้านนางเกรียง สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร 
อ่อนคำหล้า  ช่วงที่ 2  สายหน้าสวนนายทวี ทัศมี  ไปหน้าสวนยางพารานาย
ชาญชัย  ลอดบุญหลง  งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที ่12  



 ๑๗ 

ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร  
อ่อนคำหล้า  ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร     
ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  
ลอดบุญหลง  ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที ่
37/2566  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  
บาท   คิดเพียง  500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น  

๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน  
หนองท่ม หมู่ที่ 12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้า 
บ้านนายเสถียร  อ่อนคำหล้า  ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้า
สวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง   งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน  
หนองท่ม หมู่ที่ 12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้า 
บ้านนายเสถียร  อ่อนคำหล้า  ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้า
สวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง   งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง                      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12  ช่วงที่ 1  
สายหน้าบ้านนางเกรียง สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  
ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี ทัศมี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชยั 
ลอดบุญหลง   งบประมาณ 500,000 บาท    

๔.๑.๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สาย 
หน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา  บ้านไฮ่  หมู่ที ่5     
งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 



 ๑๘ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์  ไปข้างตลาดยางพารา 
บ้านไฮ่  หมู่ที ่๕  งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000  บาท  รายละเอียดการโอน
งบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบดำเนินงาน (สำนักปลัดเทศบาล)  
    – ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 
    ต้ังไว้              10,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    10,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    10,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 
    ต้ังไว้            100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    26,293.00  บาท 
    โอนลดครัง้นี้    26,000.00  บาท 
    คงเหลือ          293.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง      
    ต้ังไว้            100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    20,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    20,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
             ราชการฯ (ค่าเดินทางไปราชการ) 
    ต้ังไว้             250,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    73,284.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    73,000.00  บาท 
    คงเหลือ          284.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ 
             ราชการฯ (ค่ารับวารสาร) 
    ต้ังไว้                5,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน      5,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้      5,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
             ราชการฯ (โครงการพัฒนาระบบสารเทศฯ) 
    ต้ังไว้              17,000.00  บาท 



 ๑๙ 

    คงเหลือก่อนโอน    16,500.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    16,500.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
             ราชการฯ (โครงการส่งเสรมิปรองดองฯ) 
    ต้ังไว้              30,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    15,085.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    15,000.00  บาท 
    คงเหลือ            85.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าบำรงุรกัษาและซ่อมแซม 
    ต้ังไว้              80,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    47,160.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    47,100.00  บาท 
    คงเหลือ            60.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุสำนักงาน 
    ต้ังไว้              120,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    37,922.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    37,900.00  บาท 
    คงเหลือ            22.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    ต้ังไว้            100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    20,447.60  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    20,000.00  บาท 
    คงเหลือ          447.60  บาท 
    – ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    ต้ังไว้               80,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    31,649.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    30,000.00  บาท 
    คงเหลือ       1,649.60  บาท 
2) งบลงทุน (สำนักปลัดเทศบาล)  
    – ประเภท ค่าบำรงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ์ 
    ต้ังไว้             100,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   100,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   100,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
3) งบดำเนินงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
    – ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็น 
     ประโยชน์ฯ 
    ต้ังไว้              20,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    20,000.00  บาท 



 ๒๐ 

    โอนลดครั้งนี้    20,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
    ต้ังไว้              10,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    10,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    10,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย 
    ต้ังไว้              30,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    30,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    30,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
    ต้ังไว้              20,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    20,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    20,000.00  บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุจราจร 
    ต้ังไว้              20,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    20,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้    19,500.00  บาท 
    คงเหลือ          500.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ    500,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สายหน้าบ้านนาย 
ดีใหม่ อินทรพานิชย์  ไปข้างตลาดยางพารา  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  งบประมาณ
ที่ตัง้ไว้ 500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหนา้บ้านนายดีใหม่ 
อินทรพานิชย์  ไปข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่ หมู่ที ่5  ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี 33/2566  พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ   รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  บาท   คิดเพียง  500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่เป็น  

๒ ประเด็น  ดังนี้ 



 ๒๑ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สาย
หน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่ หมู่ที ่5   
งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย 
หน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่ หมู่ที ่5   
งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไมมี่   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง                      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สายหน้าบ้านนายดีใหม่  
อินทรพานิชย์  ไปข้างตลาดยางพารา  บ้านไฮ่  หมู่ที ่5   งบประมาณ 
500,000 บาท 

๔.๑.๘  โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  บ้าน 
ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล 
ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณทีต่ั้งไว้   500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล  หมูท่ี ่๔  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตำบลปลาโหล ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000  
บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบกลาง    – ประเภท  เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
    ต้ังไว้        17,538,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   774,500.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   500,000.00  บาท 
    คงเหลือ    274,500.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ    500,000.00  บาท 
เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล  



 ๒๒ 

หมู่ที่ ๔  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล  ไปหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณที่ตั้งไว้ 500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีภายในหมู่บ้าน บ้าน 
ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล  
ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร  ตามแบบ ทต. ปลาโหล เลขที ่30/2566  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,782.45  บาท   คิดเพียง  
500,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  500,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน 
ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล  
ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมูบ่้าน บ้าน 
ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล  
ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที ่4  สายหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหลไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๑.๙  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์   
หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณที่ตั้งไว้  
200,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  



 ๒๓ 

บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 200,000  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบดำเนินงาน (กองคลัง) 
    – ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 
    ต้ังไว้               10,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     10,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     10,000.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
    ต้ังไว้               96,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     12,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     12,000.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    ต้ังไว้               30,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     11,500.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     11,500.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนื่องการปฏิบัติราชการ 
     (โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ) 
    ต้ังไว้              200,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   150,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   150,000.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  วัสดุสำนักงาน   
    ต้ังไว้               70,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     40,471.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     16,500.00  บาท 
    คงเหลือ      23,971.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ    200,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สาย
แยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์      
หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล  ไปเขื่อนน้ำอูน  ถนนผิวจราจร  กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 898.00 เมตร  ลงดินลูกรัง จำนวน 727.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ  ตามแบบ ทต. ปลาโหล เลขท่ี 36/2566  



 ๒๔ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,816.34  บาท       
คิดเพียง  200,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  200,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล  ไปเขื่อนน้ำอูน   งบประมาณ             
๒00,000  บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขือ่นน้ำอูน  งบประมาณ  
๒00,000  บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกหนอง
ฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน   งบประมาณ ๒00,000 บาท 

๔.๑.๑๐  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ 
หมู่ที่ 11 สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวนนายชัยวัฒน์  
ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเกิ่ง  งบประมาณที่ตั้งไว้  
150,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  

บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวนนาย
ชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 150,000  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบดำเนินงาน (กองช่าง) 
    – ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัตริาชการอันเป็น 
     ประโยชน์แกอ่งค์กรฯ 



 ๒๕ 

    ต้ังไว้             200,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     82,300.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     82,000.00  บาท 
    คงเหลือ           300.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 
    ต้ังไว้                  5,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน       5,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้       5,000.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    ต้ังไว้               50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     20,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     20,000.00  บาท 
    คงเหลือ               0.00  บาท 
    – ประเภท  รายจ่ายเพ่ือใหก้ารได้มาซ่ึงบรกิาร 
    ต้ังไว้              258,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   193,200.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     43,000.00  บาท 
    คงเหลือ    150,200.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ   150,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สาย
แยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผวิบุญเรือง และสวนนาย
ดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 
11  สายแยกสวนนายยุทธชยั หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และ
สวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  ถนนผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,262.00 เมตร ลงดินลูกรัง จำนวน 545.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกลี่ยเรียบ ตามแบบ ทต. ปลาโหล เลขท่ี 35/2566 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 150,543.20 บาท  คิดเพียง 150,000 บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  150,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  
หมู่ที ่11 สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง 



 ๒๖ 

และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง   งบประมาณ ๑๕0,000 บาท    
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ 11 สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง 
และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเกิ่ง  งบประมาณ ๑๕0,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกสวน 
นายยุทธชัย หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง  และสวนนายดาบ
ตำรวจสุรสันต์ ยศเกิ่ง   งบประมาณ ๑๕0,000 บาท 

๔.๑.๑๑  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 10  ไปบ้านดอนยานาง  หมู่ที่ 3  สาย
หน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามุละ
งบประมาณที่ตั้งไว้   350,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร 

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 10  ไปบ้านดอนยานาง   
หมู่ที่ ๓  สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามุละ
งบประมาณท่ีตั้งไว้  350,000  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑) งบดำเนินงาน (กองช่าง) 
    – ประเภท  รายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร 
    ต้ังไว้             258,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   150,200.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้  150,000.00  บาท 
    คงเหลือ          200.00  บาท 
    – ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ 
     ราชการ (ค่าเดินทางไปราชการ) 
    ต้ังไว้               50,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน     22,072.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้     22,000.00  บาท 
    คงเหลือ             72.00  บาท 



 ๒๗ 

2) งบลงทุน (กองช่าง) 
    – ประเภท  ค่าบำรงุรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ 
    ต้ังไว้             200,000.00  บาท 
    คงเหลือก่อนโอน   200,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้   178,000.00  บาท 
    คงเหลือ      22,000.00  บาท 
  รวมโอนลดงบประมาณ     350,000.00  บาท 

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน (กองช่าง)        - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน 
ปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3  สายหน้าสวน  
นายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์  สาขามลุะ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
350,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3  สายหน้าสวน   
นายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์  สาขามุละ  ถนนผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,690.00 เมตร ลงดินถม จำนวน 506.00  
ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรัง จำนวน 998.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ, 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 14 ท่อน  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี 38/2566  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,546.94  บาท   คิดเพียง  
350,000  บาท 
   รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  350,000.00  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดข้อมีสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3  สายหน้า
สวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์  สาขามุละ   งบประมาณ 
๓๕0,000 บาท    

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที ่3  สายหน้า
สวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร ์ สาขามุละ  งบประมาณ 
๓๕0,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   



 ๒๘ 

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่ โครงการปรบัปรุง
ถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บา้นปลาโหลน้อย หมู่ที ่
10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3  สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนา
นางสาวนวลจันทร์  สาขามุละ   งบประมาณ ๓๕0,000 บาท 

๔.๒  ขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  ในระเบียบวาระการขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  สืบเนื่องมาจากวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และท่านสมาชิกได้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้วทั้ง 
๑๑ โครงการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๖ นี้ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จึง
จำเป็นต้องกันเงินงบประมาณไว้ใช้จา่ย ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ซ่ึงตามทีส่ภาฯ ได้พิจารณาอนุมัตโิอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาฯ ในการอนุมัติกันเงิน  นำเรียนเพื่อทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ท่านสมาชิกคงเข้าใจเหตุผลความจำเป็นแล้ว เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุม ครับ 

๔.๒.๑  จัดซื้อรถพยาบาลฉกุเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกวา่ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  เปน็เงิน 1,220,000 บาท 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้นำเรียนแล้ว ทัง้ ๑๑ 

รายการ ทีท่่านสมาชิกได้อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ 
ไปแล้วนั้น ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไดท้ันในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือกันเงินไว้ใช้จ่าย สำหรบัการจัดซ้ือรถ 
พยาบาลฉุกเฉนิ (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี



 ๒๙ 

หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 
1,220,000 บาท   
- เพ่ือจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉนิ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า   
  2,400 ซซีี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกวา่ 110 กิโลวัตต์  ราคา  
  1,220,000 บาท โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
   ๑) เครือ่งยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
   ๒) มีประตดู้านหลัง ปิด - เปิด สํำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
   ๓) มีตู้เก็บ ท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ท่ีแขวนน้ำเกลือ 
   ๔) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนท่ีจํำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน  
       เปน็ระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากท่ี  
       จัดเก็บ ในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 
   ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกํำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์  
       พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกํำหนด 
   ๖) เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 
   ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
        (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
       (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสํำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
       (๓) เคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
       (๔) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
       (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
       (๖) ชุดเฝือกดามแขน ขา  
       (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สํำหรับส่งท่อก๊าซ 
       (๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน 
       (๙) เก้าอ้ีเคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
       (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  
       (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ท่ียึดตรึงศีรษะ  
              (Head Immobilizer)  
       (๑๒) มีระบบติดตามและระบุตํำแหน่งรถยนต์ 
       (๑๓) มีอุปกรณ์และกระเป๋าสํำหรับเก็บอุปกรณต์ามมาตรฐาน BLS หรือ  
              PHTLS 
       (๑๔) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์  
              ชนิดปรับได้  
       (๑๕) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟ  
              กระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และ 
              นกหวีด 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2565 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

 



 ๓๐ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุมเพ่ือขออนุมัตใิห้ 
ประธานสภาเทศบาล        กันเงินไวใ้ช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จา่ย จัดซื้อรถพยาบาล 
ฉุกเฉนิ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 
1,220,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย จัดซื้อรถพยาบาล 
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 
1,220,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี  

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 
110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 1,220,000 บาท 

๔.๒.๒  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One  

สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท  เป็นเงิน  
48,000  บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล   
  ราคา  24,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ  
   12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได 
   ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรอื  
   Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz  
   จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  
  หรือดีกวา ดังนี้ 
  ๑) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมี 



 ๓๑ 

      ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก 
      ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
  ๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย 
      ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา    
   8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  
   1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  
   จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  
   10/100/1000 Base-T หรือดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ  
   FHD (1920x1080) 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ  
   Bluetooth 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 256๖  

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะถามมติทีป่ระชุมเพ่ือขออนุมติัให้ 
ประธานสภาเทศบาล        กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  สำหรบังานประมวลผล  จำนวน  2  เครื่อง 
เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท    

อนุมติั   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  2  เครื่อง 
เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  48,000  บาท    

ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับ
งานประมวลผล  จำนวน  2  เครื่อง เครื่องละ  24,000  บาท   เป็นเงิน  
48,000  บาท 

 



 ๓๒ 

๔.๒.๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายแยกถนนบ้าน 
ปลาโหล บ้านพังฮอ  ไปถนนดอนเชียงสา  งบประมาณที่ตั้งไว้  
500,000 บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายแยกถนนบ้านปลาโหล บ้านพังฮอ  ไปถนนดอนเชียงสา  งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  500,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายแยกถนนบ้านปลาโหลบ้านพังฮอ ไป                      
ถนนดอนเชียงสา ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 225.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี 34/2566  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,678.34 บาท  คิดเพียง  
500,000  บาท 

นำเรียนทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมติั 
ประธานสภาเทศบาล        ให้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านปลาโหลบ้านพังฮอ ไปถนนดอนเชียงสา  
งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้านปลาโหลบ้านพังฮอ ไปถนน 
ดอนเชียงสา  งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี  

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกถนนบ้านปลาโหลบ้านพังฮอ  ไปถนนดอนเชียงสา   
งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๒.๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  
งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         



 ๓๓ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 
13  งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้าน 
โคกศาลา  หมู่ที่ 8  ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบ ทต. ปลาโหล 
เลขที ่31/2566  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
500,678.34  บาท คิดเพียง  500,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัตใิห้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8  
ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13  งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา  
หมูท่ี่ 8 ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13  งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหใ้ห้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านโคกศาลา หมู่ที ่8 ไปบ้านพรสวรรค์  
หมู่ที่ 13  งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๒.๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ 7  
ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)    งบประมาณทีต่ั้งไว ้ 500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บ้านผักตบ  หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)    งบประมาณทีต้ั่งไว้  
500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ไปบ้านดงสวรรค์ 
(สร้างไข่)  ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 



 ๓๔ 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที ่32/2566  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  บาท   คิดเพียง  
500,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัตใิหก้ันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)   
งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)   
งบประมาณ 500,000 บาท    

ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ 7  ไปบ้านดงสวรรค์ (สร้างไข่)  งบประมาณ  
500,000 บาท 

๔.๒.๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองท่ม  หมู่ที่ 12  ช่วงท่ี 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง สิงห์ทองชัย  ไป
หน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  ช่วงท่ี 2  สายหน้าสวนนายทวี ทัศมี  
ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง  งบประมาณที่ตั้งไว้ 
500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ 12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง 
สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  ช่วงที่ 2  สายหน้าสวน
นายทวี ทัศมีไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  ลอดบุญหลง  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12  
ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร  



 ๓๕ 

อ่อนคำหล้า  ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร    ช่วงที ่2  สาย
หน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย ลอดบุญหลง  ถนน 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที ่37/2566  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  บาท   คิดเพียง  500,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมูท่ี ่12  ช่วงที่ 1  สาย
หน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร  อ่อนคำหล้า    
ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  
ลอดบญุหลง   งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12  ชว่งที ่1  
สายหน้าบ้านนางเกรียง  สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร  อ่อนคำหล้า  
ช่วงที ่2  สายหน้าสวนนายทวี  ทัศม ี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย  
ลอดบุญหลง   งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไมมี่   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  
หมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12  ช่วงที่ 1  สายหน้าบ้านนางเกรียง  
สิงห์ทองชัย  ไปหน้าบ้านนายเสถียร อ่อนคำหล้า  ช่วงที่ 2  สายหน้าสวน
นายทวี ทัศมี ไปหน้าสวนยางพารานายชาญชัย ลอดบุญหลง  
งบประมาณ 500,000 บาท    

๔.๒.๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สาย 
หน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา  บ้านไฮ่  หมู่ที่ 5     
งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000  บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 ๓๖ 

ภายในหมู่บ้าน  สายหน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา  
บ้านไฮ่  หมู่ที่ 5  งบประมาณที่ตัง้ไว้  500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหนา้บ้านนายดีใหม่ 
อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่ หมู่ที ่5  ถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี 33/2566  พร้อมติดตัง้ปา้ยโครงการ   รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  500,678.34  บาท   คิดเพียง  500,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย  ผมจะถามมติที ่  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุม เพ่ือขออนุมัตใิห้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จา่ย โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  สายหน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไป
ข้างตลาดยางพารา บ้านไฮ่ หมู่ที ่5   งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   สายหน้าบ้านนายดีใหม่  
อินทรพานิชย์  ไปข้างตลาดยางพารา  บ้านไฮ่  หมู่ที ่5   งบประมาณ 
500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
หมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ไปข้างตลาดยางพารา    
บ้านไฮ่ หมู่ที ่5  งบประมาณ 500,000 บาท 

๔.๒.๘  โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  บ้าน 
ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล 
ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณที่ตั้งไว้   500,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านปลาโหล  ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณท่ีตั้งไว้   
500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน 



 ๓๗ 

ปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล  
ไปหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร  ตามแบบ ทต. ปลาโหล เลขท่ี 30/2566  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  500,782.45  บาท   คิดเพียง  
500,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้กันเงินไว้ใช้จ่ายเป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ 500,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4  สายหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ 500,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที ่4  สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านปลาโหลไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 
500,000 บาท 

๔.๒.๙  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์   
หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณที่ตั้งไว้  
200,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  

บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล  ไปเขื่อนน้ำอูน  
งบประมาณที่ตั้งไว้  200,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 
11  สายแยกหนองฉนัท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน  ถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 



 ๓๘ 

เมตร ยาว 898.00 เมตร ลงดินลูกรัง จำนวน 727.00 ลกูบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยเรียบ  ตามแบบ ทต. ปลาโหล เลขท่ี 36/2566  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,816.34  บาท   คิดเพียง  
200,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล 
ไปเขื่อนน้ำอูน   งบประมาณ ๒00,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สายแยกหนองฉันท์เพล 
ไปเขื่อนน้ำอูน  งบประมาณ ๒00,000 บาท    

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกหนองฉันท์เพล ไปเขื่อนน้ำอูน   
งบประมาณ ๒00,000 บาท 

๔.๒.๑๐  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ 
หมู่ที่ 11  สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวนนายชัยวัฒน์  
ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเกิ่ง  งบประมาณที่ตั้งไว้  
150,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  

บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวนนาย
ชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  150,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 
11  สายแยกสวนนายยุทธชยั หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และ
สวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเก่ิง  ถนนผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,262.00 เมตร ลงดินลูกรัง จำนวน 545.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม



 ๓๙ 

เกลี่ยเรียบ  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ 35/2566  พรอ้มติดตั้งป้าย
โครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 150,543.20 บาท  คิดเพียง 150,000 บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11 สายแยกสวนนายยุทธชัย 
หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์  
ยศเกิง่   งบประมาณ ๑๕0,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11 สายแยกสวนนาย
ยุทธชัย หัศกรรจ์ ไปสวนนายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง และสวนนายดาบตำรวจ 
สุรสันต์ ยศเกิ่ง  งบประมาณ ๑๕0,000 บาท    

ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ 11  สายแยกสวนนายยุทธชัย หัศกรรจ์  ไปสวน 
นายชัยวัฒน์ ผิวบุญเรือง  และสวนนายดาบตำรวจสุรสันต์ ยศเกิ่ง   
งบประมาณ ๑๕0,000 บาท 

๔.๒.๑๑  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 10  ไปบ้านดอนยานาง  หมู่ที่ 3   
สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามุละ  
งบประมาณที่ตั้งไว้   350,000  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตร ี  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร 

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 10  ไปบ้านดอนยานาง   
หมู่ที่ 3  สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามุละ  
งบประมาณท่ีตั้งไว้   350,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที ่3  สายหน้าสวนนาย
คงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์ สาขามลุะ  ถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
4.00 เมตร ยาว 1,690.00 เมตร ลงดินถมจำนวน 506.00 ลูกบาศก์เมตร 



 ๔๐ 

ลงดินลูกรังจำนวน 998.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ, พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน  
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี 38/2566  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวม 
เป็นเงินทั้งสิ้น  350,546.94  บาท   คิดเพียง  350,000  บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติทีป่ระชุม เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล        ให้กันเงินไว้ใช้จ่าย เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  
ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที ่3  สายหน้าสวนนายคงศักดิ ์ศรีงอย ไปนานางสาว
นวลจันทร์  สาขามุละ   งบประมาณ ๓๕0,000 บาท    

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่
10  ไปบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3  สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนา
นางสาวนวลจันทร์  สาขามุละ  งบประมาณ ๓๕0,000 บาท    

ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๓  เสียง 
อนุมัติใหกั้นเงินไว้ใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร
เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่10  ไปบ้านดอนยานาง  
หมู่ที่ 3  สายหน้าสวนนายคงศักดิ์ ศรีงอย ไปนานางสาวนวลจันทร์  
สาขามุละ   งบประมาณ ๓๕0,000 บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ   เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ต้องขอขอบคุณทางสภาฯ เปน็ 

อย่างสูงที่ได้อนุมัติโครงการทั้ง ๑๑ โครงการ รวมทั้งการอนุมัติกันเงินด้วย 
สำหรับโครงการทีส่ภาฯ ได้อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมไปแล้วนั้น 
เทศบาลกำลังดำเนินการทำเรื่องซื้อจ้าง เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบทุกคนพยายาม
ที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด เจ้าหน้าทีอ่าจจะมีน้อยแต่โครงการมมีาก พร้อม
กับในห้วงนี้จังหวัดได้ให้ทุกท้องถิน่ทำงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึง
ต้องรีบดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสริมกับโครงการที่เคยส่ง
ก่อนหน้านั้นด้วย ทำให้งานบางอย่างอาจจะล่าช้าไปบ้างต้องขออภัยด้วย แต่ก็
อยู่ในห้วงระยะเวลา หรืออยู่ในระเบียบข้อกฎหมาย  รวมทั้งกิจกรรมในการ
ทำถนนเพ่ือการเกษตร ในช่วงนี้ฝนตกชุกอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน 



 ๔๑ 

คาดว่าประมาณตน้เดือนหน้าจะพยายามให้โครงการต่างๆ ที่สภาฯ ได้อนุมัติ
นั้นได้เห็นผล และแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนต่อไป นำเรยีนให้ที่ประชุม
ไดร้บัทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครบั   
ประธานสภาเทศบาล         

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทูถ้าม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านปัญญา  โมราราช  ครบั   
ประธานสภาเทศบาล         

๖.๑ การซ่อมแซมจุดแลนด์มารค์ และติดตั้งสัญญาณจราจร  

นายปัญญา  โมราราช กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านครับ กระผม นายปัญญา โมราราช  สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต ๑  ตามท่ีผมเคยเสนอในที่ประชุมเมือ่ปีที่แล้ว เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดสวนหินจุดแลนด์มาร์ค ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากจนแทบจะขึ้น
ไม่ได้ ถ้ามีงบประมาณควรซ่อมแซมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทีจ่ะเข้ามา  หาด
สวนหินเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล งบประมาณเข้ามาหลายล้าน  ผมคิดว่า
งบประมาณแค่นี้คงพอจะทำได้  และอีกเรื่องที่ผมเคยเสนอ วัด โรงเรียน 
แหล่งท่องเทีย่วอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มี
ไฟสัญญาณเตือน จุดที่หนึ่ง ทางเข้าโรงเรียน หน้าบ้านนายสุวิทย์ นาคอินทร์ 
จุดที่สอง ทางลงหาดหน้าบ้านนายพงษ์พันธ์ กัญญาคำ และจุดที่สาม สี่แยก
หน้าบ้านนายสมพงษ์ ธุรารัตน์ ถ้ามีงบประมาณอยากให้มีสัญญาณไฟ หรือ
ป้ายบอกให้ระมัดระวัง นำเรียนที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม จดุแลนด์มารค์ยังคลุมเครือว่าโอนให้เทศบาลหรือยัง จึงอยากให้ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาเทศบาล        ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  เชิญครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม   
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้นำเรียน แหล่งท่องเทีย่วเป็น

จุดทีส่ำคัญ เทศบาลได้รับโอนเป็นบางส่วน แต่จะมีอาคารที่สำนักงานพัฒนา
ชุมชนได้รับงบประมาณและนำไปสร้างใหม่ จริงๆ แล้วเกือบจะทุกโครงการที่
หน่วยงานนอกดำเนินการและพยายามทีจ่ะโอนให้ท้องถิน่ ซึ่งต้องผ่านสภาฯ 
เข้าใจว่าอาคารได้ผ่านสภาฯ แล้ว ส่วนจุดแลนด์มาร์คจะลงไปดูอีกครั้งว่าจะ
แก้ไขอย่างไร เพราะเดิมเป็นไม้และผุพังไป การซ่อมจะคุ้มค่าหรือไม่กับการทำ
ใหม่ เสาผุหรือไม่ จะใช้เป็นแบบเหล็กและปูพ้ืนสังเคราะห์ต้องพิจารณาอีกที 
ถ้ามีงบประมาณอย่างไร ในโอกาสต่อไปจะได้นำเข้าแผนฯ และนำไปแก้ไขใน
อนาคต ส่วนสัญญาณไฟจะไปดูอีกทีถ้ามีงบประมาณจะได้ติดตั้งต่อไป ครับ 

 



 ๔๒ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั คงต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือเรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณ ถ้าใช้ไม้คงจะพุพังไปตามกาลเวลา เรื่องสัญญาณไฟจราจรก็

ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว  เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

๖.๒ จัดทำรั้วเหล็กก้ันคอนเวิรด์หนองกว้าง และสัญญาณเตือนถนนเชื่อม
บ้านดงเชยีงเครือดงคำโพธิ์ ไปบ้านโคกศาลา 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรยีนท่านประธานทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตเสริมเรื่องสัญญาณเตือน ถนนเชื่อมบ้าน

ดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ ไปบ้านโคกศาลา ทางแยกต่างๆ ยังไม่มีสัญญาณเตือน 
จุดแรกแยกดงเชียงเครือไปดงคำโพธิ์ จุดทีส่องแยกนานายผุย จดุที่สามแยกท่ี
พักสงฆ์วังตาด จุดที่สี่แยกไปบ้านโค้งป่ากล้วย ซึ่งแต่ละจุดเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ถ้านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ อาจจะ
เป็นหลักลาย หรือแสงสะท้อน อย่างใดอย่างหนึ่ง  เรื่องที่สอง อยากให้มีรั้ว
เหล็กกั้นคอนเวิรด์หนองกว้างด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเกรงว่า
รถยนต์หรือเด็กจะไถลตกลงไป ผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารได้พิจารณา 
ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านคำพันธ์ ครบั  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

นายดำเนิน  สอนไชยา กราบเรยีนท่านประธานทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องสัญญาณไฟจราจร ในเบื้องต้นท่านเลขาฯ 

ได้นำเรียนไปแล้ว ซ่ึงจุดต่างๆ ตามท่ีหลายๆ ท่านได้เสนอแนะ คณะผู้บริหาร
ไดพู้ดคุยปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งจะเน้นถนนสายหลัก ส่วน
ถนนทีท่้องถิน่รับผิดชอบถ้าลงทุกจุดคงจะใช้งบประมาณมากพอสมควรและ
ไฟชุดหนึ่งก็แพงด้วย เน้นจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่สุดก็ต้องรีบดำเนินการ นำ
เรียนว่าจะมอบหมายให้กองช่างออกประเมินว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด แล้วจะได้นำมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  เรื่องท่ี
สองการจัดทำราวเหล็กนั้นต้องขอออกไปสำรวจดูก่อนว่าล่อแหลมขนาดไหน 
หรือลูกหลานไปเล่น หรือรถที่สัญจรไปมามากน้อยขนาดไหน ขอนำเรียนท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกยีรติว่าจะขอออกไปสำรวจพ้ืนที่ก่อน ขอนำเรียนแค่นี้ก่อน  
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ 

๖.๓  การซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยปลาหาง ระหว่างบ้านงิ้วกับบา้น
ดอนยานาง และการทำหลังคาบังแดดให้กับรถขยะ 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีพรอ้มทีมบรหิาร ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกยีรติ  และหวัหน้าส่วนราชการทุกท่าน   ดิฉัน  

นางวิลัยวรรณ ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอเรื่องการแก้ไข
ซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยปลาหางระหว่างบ้านงิ้วกับบ้านดอนยานาง เพราะ



 ๔๓ 

ชาวบ้านที่ใช้บริการในจุดนั้นเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้พุพังบ้าง ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อบ้าง จึงอยากให้สมาชิกทุกทา่นได้ออกไปดู ชาวบ้านดอนยานางก็
ถามว่าจะมีสมาชิกออกไปดูแลไหม และเรื่องที่สอง การสร้างโดมหรือหลังคา
จะเป็นแบบไหนก็ไดท้ี่สามารถบังแดดรถขยะไดเ้พราะจอดตากแดดตากฝนอยู่
ตรงนั้น  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องสะพานข้ามลำห้วยปลาหางบ้านดอนยานาง  เมือ่วานผมได้รับแจ้งทาง 
ประธานสภาเทศบาล        โทรศัพทใ์ห้ช่วยออกไปดูแต่ผมติดภารกิจ ไดเ้คยซ่อมแซมฝั่งบ้านดอนยานาง

แล้วแตไ่มช้ำรุด ชาวบ้านสัญจรไปมามากพอสมควร เกิดความผิดพลาดต้ังแต่
ทำคอนกรีตตรงที่ไม่มีถนนเชื่อมผู้ใช้ประโยชน์ ๓ - ๔ ครัวเรือน ในเมื่อ
ชาวบ้านต้องการในจุดนี้จึงต้องทำสะพานไม ้ ซึ่งรถยนต์จะผ่านไม่ได ้ ฝากท่าน
ผู้บริหารให้ช่างได้ออกไปดูด้วย  ในโอกาสต่อไปฝากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็น
ความสำคัญเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีต  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตร ี ประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้นำเรียนเกี่ยวกับสะพานหรือถนน

สายนี้ ซึ่งเทศบาลเคยซ่อมแซมแล้วบางส่วนเมื่อสองปีที่แล้ว ส่วนอีกด้านจะให้
กองช่างออกสำรวจอีกครั้งควรซ่อมแซมในส่วนไหนบ้าง และถนนที่ไม่มีหิน
ลูกรังนั้น ผมจะประสานผู้นำขอหินลูกรังทั้งสองหมู่บ้านในงบประมาณสี่แสน
บาท เพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านงิ้วและบ้านดอนยานางที่สัญจรไปมา ซึ่งก็ไม่มี
หมู่บ้านไหนที่จะเอาไปลง ในปีนี้คงจะให้ผู้นำได้แบ่งไปลงหมู่บ้านละสามสี่รถ 
ส่วนหลังคาบังแดดรถขยะ ผมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้ว ในส่วนของการ
รักษาทรัพย์สินของเทศบาล คงจะใช้ทุนไม่เยอะ เสาเหล็ก ๔ ต้น ดึงผ้าสแลน 
หรืออะไรก็ได้ทีส่ามารถทำเป็นหลังคาไดจ้ากป้ายถึงประปา ถ้าหน้าฝนแล้วนำ
รถมาจอดด้านในจะส่งกลิ่นเหม็นจึงได้จอดไว้ตรงนั้น แต่จะทำให้เครื่องยนต์
หรืออุปกรณ์ชำรุดได้ อาจจะมีส่วนจากที่มกีารซ่อมอยู่เรื่อยๆ ให้กองช่าง
ประมาณราคา คงจะพอรักษาทรัพย์สินได้ไม่มากก็น้อย  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  ถนนลูกรงัทีเ่ป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะ 
ประธานสภาเทศบาล        เป็นในลักษณะนี้ทุกหมู่บ้าน ขาดการดูแล บ้านงิ้วก็บอกว่าบ้านดอนยานางจะ

เอามาลง บ้านดอนยานางก็บอกว่าบ้านงิ้วจะเอามาลง ขาดการประสานงาน
ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญ
ท่านสุรชัย  อินทรพานิชย์  ครับ 

๖.๔ สายพาดดับไฟฟ้าบริการบ้านปลาโหลชำรดุทำให้ไม่มีไฟ 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม  
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าบริการบ้านปลาโหลเนื่องจากสายพาด

ดับชำรุดทำให้ไม่มีไฟสัปดาห์ทีส่องแล้ว ชาวบ้านสอบถามตลอดว่าเทศบาลได้
ออกไปซ่อมหรือยัง ฝากแจ้งท่านนายกฯ เร่งดำเนินการให้ด้วย ถ้าแก้ไขไม่ได้
ควรหาคนที่มีความสามารถมาซ่อมด่วน ชาวบ้านฝากมาครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครบั    
ประธานสภาเทศบาล         



 ๔๔ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตร ี ประชุมทุกทา่น การให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมไฟ ผมเองได้พูดคุยกับช่างและ

ท่านปลัดด้วย ซึ่งได้ไปสองครั้งแล้วแต่ยังหาสาเหตุไม่ได ้ ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เอา
ใจใส่ ซึ่งวันนี้ช่างก็ได้ออกไปดูอีกครั้งเพ่ือหาสาเหตุมาจากจุดไหน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามที่จะให้บริการพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๖ 
หมู่บ้าน แตช่่วงหลังฝนตกและกองช่างต้องออกสำรวจโครงการที่ไดน้ำเสนอ
วันนี้ อาจจะทำให้งานล่าช้าไป ขอน้อมรับและจะทำพยายามทำให้ดีที่สุด นำ
เรียนที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านคำพันธ์ แก้วคำแสน ครับ 
นายกเทศมนตร ี  

๖.๕ ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ทางแยกไปหนองกอเตย 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรยีนท่านประธานทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้าบริการจากบ้านโนนน้ำคำทาง

แยกไปหนองกอเตยยังไม่มีไฟฟ้าบริการ ถ้ามีงบประมาณติดต้ังโซล่าเซลล์ฝาก
ท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นนายกฯ ได้ชี้แจงครับ    
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี เกี่ยวกบัไฟฟ้าบริการเทศบาลได้ออกไปดูหลายๆ ครั้ง บ้านไฮ่เพ่ิงซ่อมได้สาม

วัน วันที่สี่ส่งเรื่องเข้ามาอีกแล้ว บ้านดงคำโพธิ์เช่นกัน ซ่ึงเป็นช่วงหน้าฝน สว่น
เรื่องไฟฟ้าบริการนั้น ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดคุยไว้ว่าจะตั้งงบประมาณสองแสน
บาทเพ่ือติดตั้งโซลาเซลล์บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่ไม่มี
ใครเสนอเข้ามา ผมเองก็ไม่ได้แจ้งท่านปลัดเรื่องบรรจุเข้าเทศบัญญัติ ซึ่งใช้
งบประมาณ ๑,๒๐๐ บาท ตอ่หลอด ถ้ามีโซลาเซลล์น่าจะแก้ปัญหาได้ อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ ๑๐ หลอด นำเรียนว่าจะพยายามพิจารณางบประมาณเพ่ือ
ให้บริการหมู่บ้านที่มีความจำเป็นทีสุ่ด ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล        เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ   

๖.๖ การพิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  และ  
สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าฝ่ายทุกท่าน  ผมขอเพ่ิมเติมที่ท่านปัญญาเสนอเรื่องแหล่งท่องเทีย่ว 

หาดสวนหิน ซ่ึงท่านได้เสนอตั้งแต่ปีที่แล้ว แตใ่นงบประมาณปีนีก็้ยังไม่ไดท้ำ 
ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นหน้าเป็นตาให้กับอำเภอวาริชภูมิด้วยและใกล้
จะถึงเทศกาลแล้ว ในวันนี้งบประมาณ ๑๑ โครงการ พิจารณาจากส่วนไหน 
หรือจากหนึ่งในสี่โครงการของแต่ละหมู่บ้าน บ้านงิ้วและบ้านดอนยานางที่มี
ความเดือนร้อน หรือบ้านดงคำโพธิ์ที่ต้องรองบประมาณปีหน้า ถ้าสำคัญมากๆ 



 ๔๕ 

ควรตัดงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหา โอกาสต่อไปฝากพิจารณา
ด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรบังบประมาณ ๑๑ โครงการ  สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว คงต้องเปน็ 
ประธานสภาเทศบาล        ไปตามนั้น  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้เสนอแนะในหลายๆ เรื่อง เรื่อง

แรกเก่ียวกับจุดแลนด์มาร์คบ้านดงคำโพธิ์ ขอน้อมรับจะให้ช่างสำรวจว่าจะใช้
งบประมาณมากน้อยเพียงใด บางสิ่งบางอย่างอาจจะคลุมเครือ และมีระเบียบ
ที่ต้องปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณ การสำรวจการประมาณการ 
และเรื่องรายละเอียดโครงการทัง้ ๑๑ โครงการ ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
ทางคณะผู้บริหาร ท่านปลัด หรือกองช่างออกสำรวจและเสนอท่านสมาชิกได้
พิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ถ้าเสนอสภาฯ ช้าจะไม่ทัน ซ่ึงอีกสอง
วันจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องเสนอสภาฯ ส่วนราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะได้เสนอท่านสมาชิกรับทราบอีกครั้ง  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  ท่านสมาชิกคงเข้าใจตามนั้น  แต่ละโครงการท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือใช้งบประมาณก่อน 

ทีจ่ะสิ้นปีงบประมาณ ถ้าไม่กันเงินก็ไม่สามารถดำเนินการได้ มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่านยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

๖.๗ การออกซ่อมไฟฟ้าบริการ และการอนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ทัง้เจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน เรื่องการซ่อมไฟฟ้า ผมเข้าใจครับว่าช่วงนี้ฝนตกไม่สามารถซ่อมได้ 

แต่ถ้าวันไหนซ่อมได้ฝนหยุดตกแล้ว อยากให้พนักงานเร่งรีบทำงาน บางครั้งสี่
โมงเช้าออกจากสำนักงาน เที่ยงกลับเข้าสำนักงาน ถ้าสิ่งไหนวันไหนที่จำเป็น
จริงๆ ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเน้นย้ำลูกน้องให้ทำงานด้วย
ถือเป็นการช่วยเหลือบริการประชาชน และอีกหนึ่งเรื่องปีนี้ฝนตกซุกถนนเพ่ือ
การเกษตรหลายสายชำรุดทรุดโทรม และใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ถ้าฝนหยุด
ตกแล้วอยากให้รีบอนุมัติงบประมาณ   ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านยุทธสันต์ ครับ  ตามทีท่่านเสนอถ้ามีการกระตุ้นก็จะดีขึ้นต้องนำ 
ประธานสภาเทศบาล        ไปปรบัปรุงแก้ไขตามที่ท่านได้นำเรียน เป็นการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน  เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

๖.๘ ถนนขาดสายข้างนานายสำเรงิ พรหมดีราช ทางไปบ้าน ผอ.ดีใหม่ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรยีนท่านประธานทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ช่วงฝนตกท่ีผ่านมาน้ำกัดเซาะทำให้ถนนขาด รถยนต์

ไม่สามารถผ่านไปได้แล้ว ถนนลูกรังสายตรงข้ามนานายสำเริง พรหมดีราช 
ทางไปบ้าน ผอ.ดีใหม ่ ขอบคุณครับ 

 



 ๔๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านคำพันธ์ ครับ  ฝนตกทำให้ถนนชำรดุเสียหาย เชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล        ได้ชี้แจง ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ตามท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอแนะเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะโครงการทุก

โครงการจะดำเนินการในต้นเดือนโดยเฉพาะหินลูกรัง ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถ
ลงบ่อได้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อน ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

๖.๙ เทคอนกรีตบริเวณศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๖ , 
ขยายถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดป่าบ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ  
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามในวันที่ไปแจกเกลือแร่ที่

ศาลาประชาคม บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๖ วันนั้นฝนตกน้ำทว่ม
บริเวณศาลาประชาคม ชาวบ้านอยากให้เทคอนกรีต และเรื่องการขยายถนน
คอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านดงคำโพธิ์ อยากใหเ้รง่ดำเนินการ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้า
ฝนการหลบหลีกลำบาก ถนนสูงรถตกลงไปก็ข้ึนยาก  และถนนไปวัดป่าบา้น
ปลาโหลตรงประตทูางเข้าวัด ถ้ามีงบประมาณอยากให้เป็นถนนคอนกรีต ฝน
ตกทางจะเละมาก ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านประยุทธ ครบั  แต่ละโครงการต้องอยู่ในแผนฯ ด้วย การออก 
ประธานสภาเทศบาล        ประชาคมกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ดีจะได้เสนอหรือแนะนำประชาคมด้วย แต่

ถ้าไม่มีการเสนอก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะไม่ได้อยู่ในแผน หรอืตามทีท่่านเสนอมี
บรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วหรืออย่างไร  เชิญท่านเลขาฯ ได้
ชี้แจงครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร   
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ตามท่ีท่านสมาชิกได้นำเรียนในที่ประชุม 

ในกรณีบ้านผักตบ หมู่ที่ ๗  มีในงบประมาณปี ๒๕๖๗ แล้ว  ส่วนบ้านผักตบ
หมู่ที่ ๑๖ เป็นพื้นที่สูงและพอมีลานกีฬาทีส่ามารถรองรับได้ แต่ถ้าหมู่ที่ ๑๖ 
อยากจะใช้งบประมาณในปีต่อไปสามารถทำโครงการเข้ามาได ้ ส่วนการขยาย
ถนนคอนกรีตบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ อยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๗ แล้ว ซ่ึงจะ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  การใช้งบประมาณน่าจะอยู่ที่
ไตรมาสที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนอื่นๆ จะแก้ไขตามท่ีท่านสมาชิกได้
เสนอ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้เคยซ่อมป้ายชื่อที่ไม้หล่นทับ โครงการต่างๆ ที่ท่าน
สมาชิกนำเสนอในที่ประชุมจะรับไว้เพ่ือทีจ่ะไปสำรวจแก้ไขในโอกาสต่อไปที่มี
งบประมาณ หรือถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินที่สามารถใช้เงินสำรองจ่ายได้ก็จะใช้
งบประมาณสำรองจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ถ้ามนัไม่ฉุกเฉินต้องตั้งใน



 ๔๗ 

งบประมาณทั่วไป ขอน้อมรับไว้ทุกประเด็นที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนที่ประชุม  
ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เชิญท่านเชิดชัย  นาคะอินทร ์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

๖.๑๐ การกันเงินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี หรือเงินโบนัส 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ  และหัวหน้า  
สมาชิกสภาเทศบาล กองทุกท่าน  ขอเรยีนถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารในปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ งบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติในวันนี้ได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น
เงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสสำหรับพนักงานแล้วหรือยัง จำนวนท่าไหร่ 
ซึ่งต้องแบ่งงบประมาณไว้ให้พนักงานด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ   
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้นำเรียนสอบถามเกี่ยวกบั

เงินเพ่ิมพิเศษหรือโบนัสประจำปี นำเรียนว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เราได้
จัดทำโครงการเพ่ือขอรับการประเมินไว้แล้ว ในส่วนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่
ผ่านมาเราไม่ได้ขอรับการประเมิน และปงีบประมาณ ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้ไม่ได้
ขอรับการประเมินเช่นกัน เนื่องจากว่างบลงทุนไม่ถึง ๑๐% ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด ในส่วนของการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจะมีการ
ประเมินในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน งบประมาณที่เราขอประเมินนั้น 
โดยปกติการขอโบนัสนั้น ถ้า ๙๕% ขึ้นไปจะมีสิทธิได้รับ ๑ เท่า แต่ไม่เกิน 
๑.๕ เท่า แตใ่นส่วนของเทศบาลของเราขอไว้ไม่เกิน ๑ เท่า ผู้มีสิทธิได้รับ
โบนัสงบประมาณน่าจะไม่เกิน ๑.๖ ล้าน และได้มีการกันไว้แล้ว ซึ่งการกันเงิน
ในส่วนของงบรายจ่ายประจำเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น จึงไม่ได้
นำเข้าเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาเหมือนที่ท่านสมาชิกพิจารณาในวันนี้ นำเรียนที่
ประชุมว่าเทศบาลได้มีการกันเงินไว้ในส่วนนี้แล้ว และอยู่ในอำนาจอนุมติัของ
ท่านนายกฯ ตามระเบียบการกันเงินไว้ใช้จ่าย  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั เชิญท่านรองฯ สันติ  สุริยะโรจน์  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์ เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายกเทศมนตรี        ที่เคารพทกุท่าน ในนามของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาตำบลปลาโหล 

โดยในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะจัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 
จึงขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และท่านนายกฯ นำชื่อท่านเป็น
กรรมการแต่ละฝ่ายลงในใบฏีกา ในส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ผอ.กอง
ต่างๆ จะนำไปปรึกษาคณะครูที่โรงเรียนฝ่ายจัดพิมพ์ก่อนว่าจะอย่างไร นำ
เรียนแจ้งท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะนำชื่อท่านลงในใบฎีกา  ขอบคุณครับ 

 



 ๔๘ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่านรองฯ สันติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        ขออนุญาตนำชื่อท่านสมาชิกลงในใบฎีกา มีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับ ถ้า

ไม่มีถือว่าทุกท่านอนุญาตครับ  เชิญท่านศรีสวาท  หินอ่อน  ครับ 

๖.๑๑  ท่อลอดถนนแตกหักระหว่างถนนลงท่าน้ำเชือ่มทางแยกข้างบ้าน
นายวีระ ศรีวงษา 

นางศรสีวาท หินอ่อน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอแจ้งท่อลอดถนนแตกหักทำให้ถนนทรุดตัว 

ระหว่างถนนลงท่าน้ำเชื่อมทางแยกข้างบ้านนายวีระ ศรีวงษา เพราะน้ำจาก
หมู่บ้านจะไหลมารวมอยู่ตรงนั้น และเรื่องทีส่องขอเนน้ย้ำสถานที่ท่องเที่ยว
หาดสวนหิน จุดสกายวอคที่เชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนกับหาดสวนหิน ในวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะมีคณะผ้าป่าจากจังหวัดชลบุรีประมาณ ๓๐๐ คน รว่ม
ทอดผ้าป่าโรงเรียน  ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา   ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ฝากผู้บรหิารได้แจง้ช่างได้ออกตรวจสอบครบั  และผมฝากทุกท่านเรื่องการใช้ 
ประธานสภาเทศบาล        สื่อโซเซียลให้เป็นประโยชน์ ฝากท่านได้ถ่ายรูปและส่งให้นายกฯ เพ่ือจะได้สั่ง

การหรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้เร็วขึน้ ไม่ต้องรอให้ถึงวันประชุม ชาวบ้าน
เดือนร้อนจะตำหนิเทศบาลได้ โดยเฉพาะเรื่องถนนขาด รวมทั้งเรื่องไฟฟ้าด้วย 
ส่งเรื่องให้ท่านนายกฯ ก่อน แล้วส่งเอกสารภายหลัง  และการลงหินลูกรัง 
ขอให้ระมัดระวังอย่าให้มีความเดือดร้อนและร้องเรียนเรื่องหินลูกรังตกข้าง
ทางหรือลงนาข้าว ฝากสมาชิกเราทั้ง ๑๒ ท่าน ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับ
ชาวบ้านด้วย ซ่ึงก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุมแล้ว 
วันนี้สภาฯ ได้ประชุมเป็นเวลาพอสมควร ตั้งแตร่ะเบียบวาระที่ ๑, ๒, ๓, ๔, 
๕ และ ๖ ครบทุกวาระแล้ว ผมต้องขอขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                                     (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย      ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                            (ลงชื่อ)      สุรพัฒน์  พุฒธรรม      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานชิย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานชิย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



 ๔๙ 

 

       (ลงชื่อ)     วิลัยวรรณ  ทัศมีมี      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      ปัญญา  โมราราช     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ 
สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

 
            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  
                   ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 


